

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 09/8, Đồng Tháp ghi nhận 79 ca dương tính (bao gồm 18 ca công bố trong bản tin sáng, 61 ca công bố trong bản tin trưa), giảm 13 ca so ngày hôm qua.

Cụ thể, 28 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung; 18 ca trong khu vực phong tỏa; 33 ca trong cộng đồng (tăng 22 ca so với hôm qua), phát hiện thông qua test sàng lọc

Tổng số ca dương tính: 4.081 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Kết thúc cách ly và chuyển BVĐK Sa Đéc thành nơi điều trị Covid-19

Theo đó, hoàn thành cách ly y tế toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc kể từ 0 giờ ngày 09/8 và chuyển sang trạng thái tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 mức độ trung bình và nặng.

Về tổ chức bộ máy, sử dụng Giám đốc và các Phó Giám đốc hiện có của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Cơ cấu tổ chức, hoạt động của các khu trong Bệnh viện thực hiện theo Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Mô hình tổ chức, hoạt động bệnh viện đã chiến đấu điều trị bệnh nhân Covid-19”. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đồng Tháp và 03 tỉnh, thành cùng tìm giải pháp tiêu thụ lúa, nếp

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư, cùng đại diện tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ sẽ có văn bản chung đề kiến nghị Thủ tướng, các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tháo gỡ khó khăn này, cũng như có chính sách về gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp thu mua lúa gạo.

Dự kiến, 04 tỉnh sẽ thành lập tổ công tác liên ngành và thiết lập đường dây nóng để giải quyết kịp thời những vướng mắc, vừa đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng lúa gạo, vừa thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Hơn 36 tỷ đồng đóng góp cho công tác phòng, chống Covid-19 của tỉnh

Đây là số tiền đạt được từ khi phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 và Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tỉnh đến nay. Trong chiều 09/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của một số công ty, đơn vị với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động

Để kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định về đối tượng, điều

kiện, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động theo quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến với người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Huyện Cao Lãnh hỗ trợ người dân sản xuất, tiêu thụ nông sản

Để hỗ trợ người dân chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ nông sản trong thời điểm giãn cách xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã quyết định thành lập 70 Tổ hỗ trợ nông vụ, với 206 thành viên.

Người dân khi có nhu cầu về chăm sóc, thu hoạch, tiêu thụ nông sản sẽ liên hệ đến số điện thoại đầu mỗi của các Tổ và xếp lịch hẹn để thực hiện. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949